

BÁO CÁO

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2022

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY

Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt của cấp ủy theo Quy chế làm việc. Tổ chức hội nghị Thường trực, Ban Thường vụ thường kỳ tháng 5/2022, để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022 và quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền; tổ chức các hội nghị Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định.

Phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tổ chức Hội thảo đội ngũ trí thức Yên Bái 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa X.

Chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở và các ban, văn phòng, đoàn thể khối đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đồng thời rà soát, bổ sung nhiệm vụ phát sinh để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Thường trực Đảng ủy Khối tham dự đầy đủ các hội nghị của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các hội doanh nghiệp và cơ sở trực thuộc tổ chức; dự theo dõi, chỉ đạo hội nghị của các chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể khối tổ chức¹.

Tổ chức Đoàn công tác thăm quan, học tập kinh nghiệm về công tác tuyên giáo tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang. Tham gia Chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp tại xã Suối Giàng với chủ đề xây dựng nông thôn mới và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội khác tại địa phương.

Trong tháng, đã tiếp nhận và xử lý kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và các ngành², chủ động xây dựng ban hành các văn

¹ Tham dự chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở Nội vụ; dự chương trình của UBND tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, HTX tại Lục Yên; Hội thảo khoa học về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại Trường Chính trị tỉnh; Hội nghị BCV cấp tỉnh; ...

² Trong tháng, các phòng, ban, cơ quan xây dựng Đảng và các Đoàn thể khối đã triển

bản đề cụ thể hóa lãnh đạo và tổ chức thực hiện³. Lãnh đạo các ban, văn phòng, đoàn thể khối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận hội nghị Ban Thường vụ tháng 5/2022 và các nhiệm đột xuất, phát sinh khác đảm bảo tiến độ, yêu cầu.

Tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành Y tế về thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp với sự lây lan nhanh của dịch bệnh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5/2022

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác quốc phòng, an ninh

Đôn đốc cấp ủy cơ sở và các ban, văn phòng, đoàn thể khối đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị Chương trình công tác năm 2022 và Kế hoạch số 108-KH/ĐUK, ngày 20/01/2022 của Đảng ủy Khối về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, đảm bảo hoàn thành tiến độ tổng 06 tháng đầu năm 2022.

Tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong hoạt động của cấp ủy gắn với chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo nội dung Kế hoạch số 115-KH/ĐUK, ngày 10/03/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022-2023. Tổ chức làm việc với một số đơn vị thực hiện làm điểm chuyển đổi số giai đoạn 2022-2023. Triển khai cho cấp ủy cơ sở đăng ký sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”.

Lãnh đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được thực hiện tốt. Công tác phòng, chống cháy nổ và công tác bảo vệ môi trường thực hiện đúng quy định.

2. Công tác xây dựng Đảng

khai, xử lý 59/59 nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ theo văn bản đến của tỉnh và các ngành... Trong đó: Ban Tuyên giáo 24/24 việc, Ban Tổ chức 21/21 việc, Ủy ban kiểm tra 3/3 việc, Văn phòng 11/11 việc; đoàn thể Khối phối hợp xử lý giải quyết các nội dung có liên quan và các nhiệm vụ riêng của khối.

³ Chỉ thị số 03-CT/ĐUK Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Về lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch số 128-KH/ĐUK thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết số 47-NQ/ĐUK Nghị quyết liên tịch về chuyển đổi số tại Chi bộ và Cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022 - 2023; ...

2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể khối nghiêm túc quán triệt việc học tập, chị thi, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo yêu cầu⁴ và hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước trong tháng⁵.

Tiếp tục xây dựng Đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu và viết về chủ đề "Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu" năm 2022 của Đảng ủy Khối.

Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong khối; kiện toàn Tổ công tác viên nắm bắt dư luận xã hội và Tổ công tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối nhằm duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ công tác viên, trong tháng các công tác viên đã chia sẻ hơn 150 lượt tin, bài liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kết quả phát triển kinh tế văn hóa-xã hội của tỉnh năm 2022.

Duy trì hiệu quả trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối, trong tháng đã đăng hơn 320 tin, bài trên trang phản ánh hoạt động của các chi, đảng bộ cơ sở và Đảng ủy Khối và các văn bản mới cần tuyên truyền, triển khai trong thời gian tới.

2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Hướng dẫn cấp ủy cơ sở thực hiện quy trình công tác cán bộ, kiện toàn cấp ủy cơ sở đảm bảo đúng quy định và sắp xếp lại tổ chức cơ sở đảng⁶. Đơn đốc các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

⁴ Công văn số 786-CT/TU, ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 29/4/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU ngày 29/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới;...

⁵ Tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu...

⁶ Quyết định chỉ định 03 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở của 02 đơn vị (*Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*). Chỉ định BCH chi bộ và các chức danh chủ chốt cho 03 đơn vị (*Chi bộ Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái, Chi bộ Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên Bái, Chi bộ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái*).

Tập trung đôn đốc các Đảng bộ cơ sở lãnh đạo hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và tổng hợp kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở báo cáo Tỉnh ủy theo quy định⁷.

Quyết định giải thể 3 đảng bộ cơ sở và thành lập 03 chi bộ cơ sở (*Chi bộ Công ty CP Kinh doanh chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên Bái; Chi bộ Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái; Chi bộ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái*).

Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh chủ chốt của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, báo cáo, trình Tỉnh ủy phê duyệt theo yêu cầu.

Quyết định kết nạp Đảng đối với 13 quần chúng ưu tú của 06 đơn vị, lũy kế 05 tháng kết nạp 78 đảng viên; chuyển đảng viên chính thức đối với 08 đồng chí đảng viên dự bị của 04 đơn vị. Hiện nay toàn Đảng bộ có 80 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó 51 đảng bộ cơ sở (*giảm 03 đảng bộ do giải thể*) với 302 chi bộ trực thuộc⁸ và 29 chi bộ cơ sở (*tăng 03 chi bộ do thành lập mới*), tổng số có 4.957 đảng viên.

Tiếp tục phối hợp với Trường chính trị tỉnh quản lý 02 lớp Trung cấp chính trị hành chính (khóa học 2021- 2022) với số lượng 80 học viên/lớp. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng⁹, công tác chính sách cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ đúng quy định.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng

Triển khai cuộc giám sát chuyên đề đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh theo kế hoạch.

Chuẩn bị tốt các chuẩn bị tốt các nội dung Báo cáo tự kiểm tra, hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo Quyết định số 128-QĐ/UBKTTU ngày 09/5/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

⁷ Đến ngày 24/5/2022 có 216/302 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức xong đại hội, còn 86/302 chưa tổ chức đại hội, trong đó có 8 chi bộ của 3 đơn vị (*Đảng bộ Trường cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Đảng bộ Trường cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh, Đảng bộ Trường cao đẳng Y tế Yên Bái sắp sáp nhập đơn vị nên dừng tổ chức đại hội*).

⁸ Giảm 15 chi bộ so với tháng 4/2022, trong đó, có 9 chi bộ do giải thể 03 đảng bộ + 05 chi bộ của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải do sáp nhập, giải thể 01 chi bộ của Đảng ủy Sở Tài chính, giải thể 01 chi bộ của Đảng ủy Bảo hiểm XH tỉnh. Tăng 01 chi bộ của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh do thành lập mới.

⁹ Cử 05 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức (đối tượng 4). Đăng ký cho 20 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối tham gia lớp bồi dưỡng cấp ủy năm 2022; 01 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; 01 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng quản lý ngạch chuyên viên chính.

Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định về xin lỗi, phục hồi danh dự và quyền lợi của đảng viên bị kỷ luật oan, theo Công văn số 787-CV/TU, ngày 26/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ VNPT Yên Bái theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đã đề ra và thực hiện tốt giám sát thường xuyên theo sự phân công phụ trách cơ sở; đôn đốc, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022.

3. Công tác vận động quần chúng và lãnh đạo các đoàn thể

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác quy chế dân chủ cơ sở và xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”.

Lãnh đạo đoàn thể khởi tổ chức các hoạt động, tuyên truyền về các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn, hội vững mạnh.

Hội Cựu chiến binh khởi tổng hợp kết quả Đại hội cấp cơ sở, chuẩn y kết quả Đại hội và các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch các cơ sở hội; tiếp tục hoàn thiện các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh khởi lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Công đoàn viên chức tỉnh chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2022 và ngày Quốc tế Lao động 1/5. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí trên 13 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên khởi tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Công đoàn viên chức thăm và tặng quà các hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong “tháng công nhân”; Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý đoàn viên giai đoạn 2 và chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội Đoàn Khởi lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

4. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cơ sở rà soát việc xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “*về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” giai đoạn 2021-2025 nội dung chuyên đề năm 2022 “*Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước*”; rà soát việc xây dựng ban hành kế hoạch triển khai kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đôn đốc cơ sở nghiêm túc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “*Tự soi, tự sửa*” đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ chính trị đề ra; đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, đảm bảo xây dựng, củng cố tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo các Đảng ủy cơ sở chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảm bảo hoàn thành trong tháng 5/2022. Chủ động đôn đốc cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối.

Tích cực trong việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo Kế hoạch số 115-KH/ĐUK, ngày 10/03/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022-2023.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Một số Đảng ủy cơ sở chỉ đạo tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc còn chậm tiến độ theo kế hoạch; việc chỉ đạo xây dựng văn kiện trình đại hội còn có mặt hạn chế. Việc triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy Khối của một số đơn vị còn chậm tiến độ, chưa sát thực với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6/2021

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác quốc phòng, an ninh

Tiếp tục lãnh đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU, ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 108-KH/ĐUK, ngày 20/01/2022 của Đảng ủy Khối về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo Kế hoạch số 115-KH/ĐUK, ngày 10/03/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022-2023. Quan tâm đôn đốc, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”.

Duy trì, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng,

chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các ban, văn phòng, đoàn thể khối xây dựng báo cáo và tổ chức sơ kết nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

2. Công tác xây dựng Đảng

2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị theo yêu cầu.

Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động, các ngày lễ lớn trong tháng 6/2022. Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 6; hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối; hội nghị giao ban khối dân vận thuộc Đảng ủy Khối 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Hoàn thành việc xây dựng Đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu và viết về chủ đề "Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu" năm 2022 của Đảng ủy Khối.

Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội; duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối; Phát huy hiệu quả hoạt động hiệu quả hoạt động của Trang Website của Đảng ủy Khối nhằm tăng cường phản ánh các hoạt động của Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ và bảo vệ môi trường.

2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chỉ đạo Đảng ủy cơ sở tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025, chuẩn y kết quả đại hội và hướng dẫn chi bộ hoàn thiện các văn bản sau đại hội theo quy định.

Xem xét, cho ý kiến về nhân sự, các văn kiện trình Đại hội Đoàn thanh niên Khối và Đại hội Hội Cựu chiến binh khối nhiệm kỳ 2022-2027.

Xây dựng Quy chế phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức với Ban Tuyên giáo và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và Hướng dẫn thực hiện Quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Triển khai Kế hoạch kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ và công tác quản lý hồ sơ đảng viên đối với chi, đảng bộ cơ sở.

Chỉ đạo, hướng dân, đôn đốc 03 Chi bộ mới thành lập (*Chi bộ Công ty CP Kinh doanh chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên Bái; Chi bộ Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái; Chi bộ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái*) xây dựng Quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát và các văn bản khác đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng quy định.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tập trung làm tốt công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, kịp thời kiện toàn cấp ủy cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các giải pháp nhằm tạo nguồn, phát triển đảng viên mới năm 2022; thường xuyên coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chặt chẽ việc rà soát, thẩm định chính trị hiện nay, bảo đảm phục vụ tốt công tác cán bộ và kết nạp đảng viên.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục thực hiện Cuộc giám sát chuyên đề đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối thực hiện cuộc kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ VNPT Yên Bái.

Thực hiện thi hành kỷ luật của Đảng đối với 03 đảng viên Chi bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp, nội dung phạm tội “*Cố ý làm lộ bí mật công tác*”.

Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và tài chính đảng

Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về công tác kiểm tra, giám sát đồng thời đôn đốc cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 theo kế hoạch đề ra và tổ chức đánh giá sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác kiểm tra, giám sát.

3. Công tác vận động quần chúng và lãnh đạo các đoàn thể

Đôn đốc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo; rà soát tổng hợp các mô hình đăng ký thực hiện trong năm 2022.

Lãnh đạo các đoàn thể khối thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và triển khai các phong trào, hoạt động trong tháng 6/2022 và tiến hành sơ kết, đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2022.

Công đoàn Viên chức tập trung thực hiện tốt các hoạt động trong tháng 6/2022 theo kế hoạch. Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh khối tập trung

chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp khối đảm bảo đúng kế hoạch.

4. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục đôn đốc cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tổ chức kiểm tra, nắm bắt tiến độ thực hiện xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

5. Đổi mới phương thức lãnh đạo và thực hiện cải cách hành chính

Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy và Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2022; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị, cuộc họp của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở gắn với cải cách hành chính theo hướng ngắn gọn, rõ nội dung, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2022 theo lộ trình kế hoạch đã đề ra, trọng tâm là hướng dẫn việc triển khai ứng dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” đối với các chi, đảng bộ cơ sở đăng ký thực hiện.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng, đoàn thể Khối và các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 6/2022 đảm bảo yêu cầu.

Nơi nhận:

- Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo TU (B/c),
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- BTV Đảng ủy Khối,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các ban, VP, đoàn thể Khối,
- Ban biên tập Trang Website,
- Lưu Văn phòng ĐUK.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

Phạm Vĩnh Cường